

# HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Vùng Đất Quận Tân-Châu** của thân hữu **Võ Hạnh**. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**



## VÙNG ĐẤT QUẬN TÂN CHÂU

Tân-Châu, một quận lỵ nhỏ của Châu-Đốc, tọa lạc bên bờ sông Cửu-Long, đối diện với quận lỵ này là vùng quận Hồng-Ngự, Cao-Lãnh. Căn cứ Hải-Quân được xây dựng bên bờ kinh Vĩnh-Hà (ngã ba với dòng Cửu Long), con kinh xáng này chạy song song với đường lộ nhỏ từ Tân-Châu đi qua xóm nhà của người chà Châu-Giang, đến đây sẽ nhập vào dòng sông (một nhánh sông của Cửu-Long từ quận An-Phú Bình-Di, vùng biên giới Cam-Bốt chảy về hướng Châu-Đốc, nhập vào với dòng sông Hậu-Giang, từ

Takeo chảy qua, tạo thành ngã ba sông, trực hướng vào dinh Tỉnh Trưởng Châu-Đốc, cho nên con kinh Vĩnh Hà này là đường thủy qua lại của ghe thương hồ và của các giang đĩnh qua lại Tân-Châu.

Tân-Châu dù là 1 quận nhỏ nhưng đời sống người dân buôn bán nơi đây rất là trù phú. Họ có những mặt hàng ngoại quốc (mà Sài-Gòn có thể không có) là vì nguồn cung cấp cho họ là từ các thương thuyền ngoại quốc đến nơi đây, bỏ neo nơi nghỉ, chuẩn bị cho chuyến đi qua đất Miên đầy bất trắc.

Khi chiều về, hoàng hôn xuống là ta có thể thấy các con thuyền nhỏ hướng về các thương thuyền này để trao đổi mua các mặt hàng mà không có đóng thuế quan gì hết, và cũng tại quận lỵ này có 1 toà nhà 2 tầng là trụ sở của các Hoa Tiêu Hàng Hải cho đường thủy Cửu-Long đến Nam-Vang (ông Dượng thứ tám của tôi tên là Tám Trai là 1 hoa tiêu lão thành, những người thuộc thế hệ trước đều biết ông)

Dòng sông Cửu-Long đem theo nhiều phù sa cho nên thường xuất hiện nhiều cồn đất và gây nhiều chuyện mắc cạn phiền phức cho thương thuyền không thường qua lại nơi đây, mà tôi và anh em Giang Đoàn 55 T.T đã chứng kiến trên đường đi hộ tống.

Vào tháng đầu năm 1971, tại căn cứ Cái-Dầu, chúng tôi được lệnh từ Trung Tâm Hành Quân Tân-Châu là phải cấp tốc qua bên đó ngay là vì chiếc Thương Thuyền Yellow Dragon đã bị đặc công phá và nó bị nghiêng hẳn. Khi qua đến nơi, chúng tôi chứng kiến các thùng hàng đủ loại trôi nổi khắp trên sông; cần phải nói thêm là nơi đây có Giang Đoàn 59 T.T luôn luôn hoạt động trong vùng này và căn cứ là Tân-Châu. Câu chuyện này, đến mấy hôm sau, ngoài chợ rộ tin là mấy thùng trái cây được người dân chèo ghe

ra vớt được, vì trái cây được xếp nằm mặt trên, còn các mặt đồng hồ, các quý phẩm khác thì nằm bên dưới. Thời điểm này, chỉ huy trưởng G. D 59 T. T là Hải Quân Thiếu Tá Hoa M... đã ra lệnh các thùng hàng vớt được phải đem vào tạm trong kho. Thời gian sau, ông quan này và ông chỉ huy trưởng căn cứ là L. TR. Đ., đã khẩn gởi ra đi và các nhân viên G.D/59/TT được thuyền chuyển ra miền Trung công tác tiếp.

Sau đó, vị Hải Quân Thiếu Tá Nguyễn Văn Khải về nắm quyền chỉ huy đơn vị. Thời gian tiếp theo sau Phó Đề Đốc Nghiêm Xuân Phú và gia đình về căn cứ sống trong khu Gia Bình và trực tiếp chỉ huy trong chiến dịch Trần Hưng Đạo 18 (hộ tống thương thuyền đi Nam-Vang), và Hải Quân Đại Tá Luật về với các Chiến đình P.C.F (Hải Đội 5 Duyên Phòng). Ông này đã chọn chiến đình số 09 làm Soái Đình của ông. (Thuyền Trưởng là Niên Trưởng Nguyễn Thành Phước vừa mới qua đời và Thuyền Phó là ông Nguyễn Đức Quang (Vũ Khí, K.19)

Câu chuyện đến đây, cá nhân tôi nhớ lại lời kể của ông Quang là trong chuyến công tác hộ tống CONVOY đến Nam-Vang, ông đã cho một số nhân viên đi bờ, ông thì không đi và ở lại với chiến đình. Chẳng bao lâu, số nhân viên chạy về, theo sau họ là quân nhân Cam-Bốt truy rượt và họ muốn xâm nhập vào chiến đình. Ông Quang đã dùng đại liên 60 mm tác xạ trên không, làm hư hại một số nóc mái của chợ trái cây (chợ này gần cầu Sài-Gòn, ở Nam-Vang) và dường như là có 1 sĩ quan Miên bị tử thương

Câu chuyện làm rung động Chính Phủ 2 quốc gia. (Nhưng vì có lý do là tự vệ trên chiến đình đại diện cho 1 quốc gia, nên ông Quang được trở về làm việc bình thường không bị kỷ luật. (Nếu

ông Quang đọc được câu chuyện này, có gì sai trật, xin ông tha lỗi và xin ông kể lại chuyện năm xưa cho anh em đọc cho vui.

Thôi! Tôi xin phép tạm dừng câu chuyện về 1 vùng đất trù phú miền Tây, vùng Tân-Châu, Châu-Đốc với dòng sông Cửu-Long.

Tạm biệt.

**HẠNH VÕ**  
**(K.19/HQ/N.T.)**